



ประกาศโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

ตามประกาศโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในตำแหน่งวิศวกรชลประทาน นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรในตำแหน่ง วิศวกรชลประทาน นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ที่ได้ดำเนินการสมัครตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน	จำนวน	๑	อัตรา
ลำดับที่	ชื่อ-สกุล		
๑	นายอาทิตย์ ธิชานนท์สันติกุล		
ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย	จำนวน	๑	อัตรา
ลำดับที่	ชื่อ-สกุล		
๑	นางสาวชลธิชา เขียวจันทร์แสง		
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ	จำนวน	๑	อัตรา
ลำดับที่	ชื่อ-สกุล		
๑	นางสาวนภารัตน์ กุลศิริ		
๒	นางสาววิภาพร พิชรจิรภูมิ		
๓	นางสาวมณัญชยา ฉายแสงรุ่งเรือง		
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	จำนวน	๒	อัตรา
ลำดับที่	ชื่อ-สกุล		
๑	นางสาวอุษณี ปัญจะดา		
๒	นางสาวสุเปีย ศิริสิริมาศ		

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร

๑. การเลือกสรรจะใช้วิธีคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน
๒. ให้ผู้เข้ารับการเลือกสรรแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ตามประเพณีนิยม
๓. ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๔. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรร

อนึ่ง การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัคร โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน จะตรวจสอบ ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ปรากฏในใบสมัครและเอกสารที่ผู้สมัครได้ยื่น และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร กรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัคร หรือมีคุณสมบัติการสมัครไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศรับสมัคร โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างหรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายณัฐพล อภินันทโน)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน